

## ในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ให้จิตเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบ ในการขอประกันดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา  
อย่างละ 1 ชุด

(2) ถ้าผู้ขอประกันขอประกันหรือผู้เป็นหลักประกัน  
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ต้องมีคำยินยอมของคู่สมรส หาก  
ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกันเป็นหม้ายให้นำหลักฐาน  
การหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส หรือทะเบียนบ้านที่มี  
การแจ้งตายหน้าชื่อของผู้นั้นมาแสดงเพื่อประกอบพิจารณาด้วย

(3) กรณีหลักทรัพย์เป็นที่ดินตามโฉนด น.ส. 3 หรือ  
น.ส. 3 ก ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจาก  
พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแผนที่ตั้งหลักทรัพย์โดยละเอียด  
หากผู้ประกันมิได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือมอบ  
อำนาจตามกฎหมายพร้อมทั้งต้องนำเอกสารใน (1) ของ  
ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

(4) กรณีใช้เงินตามสมุดเงินฝากประจำ หรือใบเงินฝาก  
ประจำของธนาคารมาเป็นหลักประกันจะต้องมีหนังสือ  
รับรองยอดเงินคงเหลือปัจจุบันของธนาคารรับรองว่า  
จะไม่ยอมให้ถอนภายใน 45 วัน นับแต่วันออกหนังสือ

(5) กรณีบุคคลเป็นหลักประกันให้บุคคลนั้นเสนอหนังสือ  
รับรองจากต้นสังกัดแสดงฐานะ ระดับ อัตราเงินเดือน  
หรือหนังสือรับรองสถานะของตนเอง แล้วแต่กรณี และ  
มีภาระผูกพันในการทำสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็น  
หลักประกันรายอื่นอยู่ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วยเมื่อ  
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว  
จะต้องปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าหน้าที่อย่าง  
เคร่งครัด แต่หากคณะกรรมการมีคำสั่งไม่อนุญาตให้

ปล่อยตัวชั่วคราว คุณก็ยังมีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว  
ต่อคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายใน 14 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

และเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจพิสูจน์แล้ว หากคุณสามารถ  
การวินิจฉัยว่าเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการ  
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำเขตพื้นที่ที่จะจัด  
แผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำคุณเข้าสู่  
กระบวนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดต่อไป

แต่ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด  
ผู้นั้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายเพื่อดำเนินคดี  
ต่อไป

การตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติ  
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
จึงเป็นเสมือนสะพานที่นำคุณสู่ปลายทางชีวิต  
ที่สดใส เพียงใช้ความอดทนและมุ่งมั่นเท่านั้น



จัดทำโดย

คณะกรรมการข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

โทร. 0 2143 0639 โทรสาร 0 2143 8827

สายด่วน 0 2141 4749

<http://www.probation.go.th>

e-mail: [prprobation@gmail.com](mailto:prprobation@gmail.com)



กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  
[www.probation.go.th](http://www.probation.go.th)

## สิทธิ | ของผู้เข้ารับ การตรวจพิสูจน์

“ชีวิตมีทางออก....  
อยากมีชีวิตใหม่....  
อยากได้โอกาสใช้หรือไม่...”



“หากมีผู้ใดแอบอ้างไปการวิ่งเต้น  
ช่วยเหลือคดี / เรียกร้อง  
คำตอบแทน โปรดแจ้ง  
ผอ. สำนักงานคุมประพฤติ

หรือ โทร. 0 2141 4749”

## พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
เป็นทางเลือกหนึ่งที่เปิดโอกาส

ให้ผู้ติดยาเสพติดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม โดยให้ถือว่าผู้เสพยาหรือติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษา ให้หาย ไม่ใช่ผู้ร้ายหรืออาชญากร และหากเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพครบขั้นตอนจนเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด จะไม่มีการดำเนินคดี และสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ..

## เส้นทางนี้ไม่เคยมีกำแพงกัน

### “เพราะความอบอุ่นและมิตรภาพ...ช่วยสร้างกำลังใจ”

เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยช่องทางของกฎหมาย คือ เมื่อถูกจับกุมฐานกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 4 ฐานความผิด คือ เสพ เสพและครอบครอง เสพและครอบครองเพื่อจำหน่าย เสพและจำหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง ต่อมาเมื่อศาลมีคำสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์ หากมิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ผู้นั้นจะถูกควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ ซึ่งการตรวจพิสูจน์จะมีตรวจทางด้านร่างกายและจิตใจ การตรวจหายาเสพติด ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสภาพทางสังคมและสภาพแวดล้อมของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การตรวจพิสูจน์ให้กระทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับตัวผู้นั้นไว้ในสถานที่ตรวจพิสูจน์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจสั่งให้ขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน 30 วัน ซึ่งการควบคุมตัวดังกล่าวไม่ได้ถือเป็นการลงโทษ

## “บทพิสูจน์คุณค่าของคนต้องใช้ ความอดทนและระยะเวลา”

### เพียงอดทนสักนิดชีวิตก็สดใส !!!

...และช่วงเวลานี้คุณต้องอดทนรอคอย และเก็บเกี่ยวมิตรภาพดีๆ จากเพื่อนร่วมเส้นทางรวมทั้งเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ดี การเสริมสร้างกำลังใจ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่จุดหมายปลายทางอย่างมั่นคงต่อไป...

ในระหว่างที่อยู่ในสถานที่ควบคุมตัว ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จะไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยบิดา มารดา ผู้ปกครอง ญาติหรือผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่เคยอุปการะเลี้ยงดูสามารถเข้าเยี่ยมได้วันละ 1 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 20 นาที และเยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ในเวลาที่กำหนด

ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์มีสิทธิขอประกันตัวได้ โดยผู้มีสิทธิยื่นประกันคือ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เอง หรือบิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน สามีน ภรรยา ปู่ย่า ตายาย ลุง ป้า น้า อา นายจ้าง ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลที่บิดามารดายินยอมให้เป็นผู้ปกครองดำเนินการแทน หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้ออื่น ซึ่งการขอประกันตัวสามารถใช้หลักทรัพย์หรือหลักประกันได้ 3 ประเภทคือ

1. เงินสด
2. หลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส. 3, น.ส. 3 ก พันธบัตรของรัฐบาลหรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือสลากออมสิน เงินตามสมุดเงินฝากประจำ หรือใบรับฝากเงินประจำของธนาคาร หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หนังสือรับรองของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3. บุคคลเป็นหลักประกัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
กรณีบุคคลเป็นหลักประกัน ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด แสดงฐานะ ระดับ อัตราเงินเดือน และหากมีภาระผูกพันในการประกันรายอื่นอยู่ต้องแสดงภาระผูกพันนั้นด้วย

กรณีที่ใช้บุคคลอื่นไม่ใช่ข้าราชการ จะพิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่ อาชีพ การงาน ชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือ โดยจะกำหนดเปรียบเทียบเป็นวงเงินตามความเหมาะสม



## วงเงินที่ประกันให้พึงใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1 ความผิดฐานเสพยาเสพติด ประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกิน 10,000 บาท ประเภท 5 และสารระเหย วงเงินประกันไม่เกิน 5,000 บาท
- 2 ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองยาเสพติด ประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกิน 20,000 บาท ประเภท 5 วงเงินประกันไม่เกิน 10,000 บาท
- 3 ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกิน 40,000 บาท ประเภท 5 วงเงินประกันไม่เกิน 20,000 บาท
- 4 ความผิดฐานเสพและจำหน่ายยาเสพติด ประเภท 1 และประเภท 2 วงเงินประกันไม่เกิน 40,000 บาท ประเภท 5 วงเงินประกันไม่เกิน 20,000 บาท